

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(Tài liệu phục vụ các chủ thể tham gia đánh giá)

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2018, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU

1. Công tác chính trị tư tưởng

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa ban hành 30 kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các ban Đảng tỉnh tới cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ (*có danh mục văn bản kèm theo*).

Các cấp ủy cơ sở nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 - khóa XII và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (các cơ sở đảng hoàn thành triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 trong tháng 01 năm 2019). Việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhìn chung tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng. Đa số các đồng chí bí thư cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp truyền đạt quán triệt nghị quyết, chỉ đạo xây

dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, của cơ quan; đảng viên học tập nghị quyết và viết bài thu hoạch đạt tỷ lệ trên 98%. Việc quán triệt, vận dụng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có hiệu quả rõ nét, thiết thực trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chính đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; phát động cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ III và Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm 2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh tới cán bộ, đảng viên để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội nổi bật trong năm 2018 theo đúng kế hoạch chỉ đạo, nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (chi tiết danh mục nội dung tuyên truyền kèm theo báo cáo). Bằng các hình thức sao gửi và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy khối, qua công văn chỉ đạo, qua giao nhiệm vụ trong báo cáo hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã gửi và chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy yêu cầu phổ biến tới chi bộ đảng. Nhìn chung các cơ sở đảng đã tích cực tổ chức quán triệt nội dung cơ bản các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên.

Trang Thông tin điện tử Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát huy tốt vai trò tuyên truyền các hoạt động của Đảng bộ khối. Nội dung tin, bài, ảnh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đăng trên Trang Thông tin điện tử đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Năm 2018, đã đăng tải 87 văn bản các loại trong đó văn bản của Trung ương: 17, văn bản của Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của tỉnh: 56, văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy khối: 14; 26 tin bài về hoạt động của Đảng ủy khối, của tổ chức cơ sở đảng và Đoàn khối các cơ quan tỉnh; đặc biệt đã sưu tầm đăng 02 bài viết rất tâm huyết, sâu sắc của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về xây dựng, chính đốn

Đảng và đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng. Đến nay đã có hơn 250.000 lượt người truy cập (năm 2018 gần 200.000 lượt), trên 40.000 lượt tải văn bản, tài liệu trên Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy khối.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tiến hành sơ kết và chỉ đạo các cơ sở đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX và đại hội cơ sở đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng 37 báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác (*danh mục báo cáo kèm theo*). Qua tổng kết, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đánh giá được kết quả và tồn tại, hạn chế của quá trình thực hiện; đúc rút được những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả hơn.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ được quan tâm thường xuyên, tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng. Đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018 cho 126 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 118 đảng viên mới. Kết quả: 100% học viên đạt khá và giỏi. Năm 2018, Đảng ủy khối đã cử 01 đồng chí dự thi đạt giải khuyến khích Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở được quan tâm được tăng cường hơn.

Nhìn chung cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, tích cực rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn cấp ủy, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Kiện toàn cấp ủy ở 17 cơ sở đảng và 3 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; chuyên giao 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về Huyện ủy Khoái Châu; tham gia thẩm định 26 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thẩm định, cho ý kiến đề 29 đảng viên đi nước ngoài theo đúng quy định.

Công tác phát triển đảng viên, quản lý và thực hiện chính sách đối với đảng viên đảm bảo thủ tục, nguyên tắc, quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã

quyết định kết nạp 118 quần chúng ưu tú vào Đảng; quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 150 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên cho 150 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 15 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 04/12/2018 về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, đảm bảo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, cụ thể hóa sát thực tế của Đảng bộ.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã khẩn trương, nghiêm túc tiến hành kiểm điểm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đẩy nhanh tiến độ thời gian và chú trọng chất lượng. Việc tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm của tập thể và cá nhân cấp ủy, kiểm điểm đảng viên thể hiện tinh thần nghiêm túc quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, có sự đổi mới, tiến bộ; khắc phục có hiệu quả tình trạng “dĩ hòa vi quý”, đoàn kết xuôi chiều, chạy theo thành tích, né tránh khuyết điểm; chú trọng nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá; xác định rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra được giải pháp khắc phục cụ thể.

(Kết quả đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 tổng hợp báo cáo sau).

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ cơ sở, các Ban của Đảng ủy khối đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả khá toàn diện. Cụ thể là:

Cấp ủy các cấp kiểm tra 42 tổ chức đảng, 112 đảng viên (*tăng 10 đảng viên so với năm 2017*). Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 06 tổ chức đảng và 10 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 36 tổ chức đảng và 102 đảng viên. Giám sát 36 tổ chức đảng và 124 đảng viên (*tăng 31 đảng viên so với năm 2017*). Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối giám sát 05 tổ chức và 09 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 31 tổ chức đảng và 115 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 36 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó UBKT Đảng ủy khối kiểm tra 05 tổ chức, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 31 tổ chức (*giảm 05 tổ chức so với năm 2017*). Kiểm tra 03 tổ chức đảng, 06 cấp ủy viên, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (UBKT Đảng ủy khối kiểm tra 03 tổ chức và 05 đảng viên là cấp ủy viên, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 01 đảng viên, *giảm 06 đảng viên so với năm 2017*); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối kiểm tra 01 cuộc đối với cấp ủy cùng cấp về chấp hành chủ trương chính sách, chế độ thu, chi, quản lý sử dụng tài chính của Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 09 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (UBKT Đảng ủy khối kiểm tra được 05 tổ chức, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 04 tổ chức, *giảm 11 tổ chức so với năm 2017*); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã kiểm tra 05 tổ chức đảng và 09 đảng viên về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát 30 tổ chức đảng và 26 đảng viên (trong đó UBKT Đảng ủy khối giám sát 03 tổ chức đảng và 17 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát 27 tổ chức đảng và 09 đảng viên (*giảm 09 tổ chức và tăng 10 đảng viên so với năm 2017*)).

Các Ban của Đảng ủy khối đã tiến hành kiểm tra 02 tổ chức đảng và giám sát 02 tổ chức đảng.

Chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, năm 2018 nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm hơn, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc quán triệt thực hiện các đề án, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, của chi bộ, nhìn chung đảm bảo đúng quy trình thủ tục, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm; sau kiểm tra, giám sát đều có thông báo, kết luận tới cơ sở đảng và đảng viên.

Trong năm đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối thi hành kỷ luật 01 đảng ủy viên cơ sở bằng hình thức khai trừ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khai trừ, đều do vi phạm pháp luật. Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 04 đảng viên bằng hình thức khiển trách, do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Việc xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo kịp thời, đúng hướng dẫn, quy định của Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy đã hạ đánh giá xếp loại tổ chức đảng ngay trong năm phát hiện có đảng viên trực thuộc tổ chức vi phạm.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chú trọng quán triệt các văn bản lãnh đạo của Đảng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an ninh, quốc phòng tới cán bộ, đảng viên; cải cách thủ tục hành chính, kê khai tài sản thu nhập được thực hiện nghiêm túc.

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng phối hợp với thủ trưởng cơ quan trong công tác chính trị tư tưởng, thực hiện quy chế dân chủ, quy định, quy chế làm việc của cơ quan và phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan văn hóa; tạo

điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đoàn khối, các cơ sở đoàn có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó; tổ chức thành công Giải bóng đá Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính và sáng tạo trẻ trong đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh năm 2018; đã bồi dưỡng, giới thiệu được trên 100 đoàn viên ưu tú đi học tập bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm thứ hai tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách và điều tiết một phần về Trung ương, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn đan xen tác động, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành đạt kết quả cao, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2018.

II- KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khuyết điểm, hạn chế

Cấp ủy một số cơ sở đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; vẫn còn đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của một số cán bộ, đảng viên còn thấp.

Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai và báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, còn chậm so với kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc chưa được chú trọng; thực hành tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít. Vẫn còn tình trạng một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên nên chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, công tác quản lý đảng viên, bổ sung hồ sơ đảng viên còn bất cập.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đạt được chỉ tiêu theo Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02 của UBKT Tỉnh ủy. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở nội dung còn dàn trải, chưa tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, chưa chủ động phát hiện nguồn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên còn hạn chế; một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu; chất lượng, hiệu quả, tác dụng còn thấp.

Còn một số cơ sở đảng chưa đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề với Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Một số cơ sở đảng chưa quan tâm thực hiện nhiệm vụ thu, nộp đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị.

Một số cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn thể cơ quan. Nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn chưa chủ động, còn lệ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên; chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Đoàn chưa cao, có nơi còn hình thức.

2- Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan

Mặt trái của nền kinh tế thị trường, của sự phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội có chiều hướng phức tạp, nhiều luồng thông tin sai lệch, mang định hướng xấu, ngược đường lối, chủ trương của Đảng công khai tràn lan trên mạng xã hội cùng với sự tăng cường chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có tác động không nhỏ đối với hiệu quả công tác tư tưởng.

Việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII có ảnh hưởng đến tư tưởng một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Năm 2018, khối lượng công việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng nhiều hơn so với các năm trước.

- Nguyên nhân chủ quan

Một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; chưa chú trọng đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư

tướng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở còn hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực nghiệp vụ của một số cán bộ kiểm tra cơ sở, năng lực và tinh thần trách nhiệm một số cán bộ, đảng viên còn bất cập.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối và một số cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc còn thiếu chủ động và chưa thật sự kiên quyết; công tác tham mưu của các Ban Đảng ủy khối có lúc, có việc chưa chủ động, kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

Năm 2019, là năm quyết định kết quả thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm chuẩn bị để tiến tới đại hội cơ sở đảng và đại hội đảng các cấp, là năm thực hiện nhiều nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 88-KH/TU, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, là năm triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, khối lượng công việc rất lớn đối với các cơ quan tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ càng phải nỗ lực tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1. Công tác chính trị tư tưởng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bằng các hình thức phù hợp, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tới cán bộ, đảng viên, nhất là trong các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các cấp.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chú trọng phổ biến, cập nhật chính sách, pháp luật mới cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy khối và trách nhiệm của cơ sở đảng trong việc ứng dụng và tham gia xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo yêu cầu Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 07/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Thường xuyên chú trọng gắn tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy, chi ủy cơ sở chú trọng xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đối tượng bồi dưỡng phát triển Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, làm căn cứ để xét cử quân chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét, đề nghị kết nạp Đảng; thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục công tác phát triển đảng viên. Đề cao trách nhiệm của các đoàn thể, của đảng viên trong công tác phát triển Đảng. Phát huy vai trò của Ban Thường vụ Đảng ủy khối với cơ sở đảng trong công tác phát triển đảng viên. Chú trọng kịp thời kiện toàn cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở khi có thay đổi về tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan.

Bằng các giải pháp cụ thể, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cấp ủy, cấp ủy viên, tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Gắn công tác quy hoạch cấp uỷ cơ sở với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch với việc giới thiệu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở cơ quan; chuẩn bị một bước cơ bản để tổ chức thành công đại hội cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ khối trong năm 2020.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát hướng vào trọng tâm, trọng điểm là: việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, của chi bộ; chất lượng hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc sinh hoạt chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ, đảng bộ... Tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên để phát hiện nguồn kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý, chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên ngay từ cơ sở, tránh để kéo dài. Chú trọng giám sát, kiểm tra tổ chức đảng đồng thời với kiểm tra, giám sát đảng viên nhất là người đứng đầu; kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh

Cấp uỷ cơ sở phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên nhận thức toàn diện, đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và chức trách nhiệm vụ của cán bộ về đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ năm 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, củng cố khối đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng cơ quan văn hoá, các đoàn thể vững mạnh. Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ trong nội bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận, nhất là dân vận của cơ quan chính quyền; chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể, nhất là nhiệm vụ vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, của cán bộ đoàn viên trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

5. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu của đồng chí bí thư cấp ủy

Các cấp ủy và cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng.

Đề cao tinh thần tự bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đảng, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và chất lượng, hiệu quả việc kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy khởi các cơ quan tỉnh, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ khởi vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Tự xếp loại Đảng bộ khởi năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Các ban Đảng của Tỉnh ủy
- Các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở
- Lưu VP.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Nguyễn Khắc Chí

DANH SÁCH

**Các văn bản chủ yếu của Ban Thường vụ Đảng ủy
cụ thể hóa thực hiện chủ trương, quy định, nghị quyết của Đảng năm 2018**
(kèm theo báo cáo số 182 -BC/ĐUK ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
1	55-KH/ĐUK Ngày 8/01/2018	Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.
2	58-KH/ĐUK Ngày 16/4/2018	Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
3	64-KH/ĐUK Ngày 29/05/2018	Kế hoạch sơ kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
4	65-KH/ĐUK Ngày 06/07/2018	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
5	72-KH/ĐUK Ngày 7/11/2018	Kế hoạch tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ IX năm 2019.
6	73-KH/ĐUK Ngày 7/11/2018	Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.
7	12 - CTr/ĐUK Ngày 11/01/2018	Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018
8	13 - CTr/ĐUK Ngày 11/01/2018	Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018
9	14 - CTr/ĐUK Ngày 06/9/2018	Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10	15 - CTr/ĐUK Ngày 17/12/2018	Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
11	07- HD/ĐUK Ngày 04/12/2018	Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
12	406-CV/ĐUK Ngày 12/1/2018	Về việc quán triệt thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác Nội chính và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
13	415-CV/ĐUK Ngày 22/1/2018	Về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
14	418-CV/ĐUK Ngày 31/1/2018	Về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018
15	423-CV/ĐUK Ngày 22/2/2018	Về việc xây dựng kế hoạch và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
16	425-CV/ĐUK Ngày 22/2/2018	Về việc đăng ký thi đua năm 2018
17	429-CV/ĐUK Ngày 09/3/2018	Về việc học tập chuyên đề năm 2018; viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018
18	433-CV/ĐUK Ngày 02/4/2018	Về tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)
19	460-CV/ĐUK Ngày 23/4/2018	Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X
20	462-CV/ĐUK Ngày 03/5/2018	Về việc tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng tuyên truyền đối với hoạt động của tổ chức mang tên "Hội Thánh đức Chúa trời"
21	472-CV/ĐUK Ngày 23/5/2018	Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
22	475-CV/ĐUK Ngày 28/5/2018	Về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
23	483-CV/ĐUK Ngày 14/6/2018	Về việc nắm tình hình, chủ động xử lý các tình huống về an ninh trật tự
24	486-CV/ĐUK Ngày 18/6/2018	Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên thực hiện hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng
25	489-CV/ĐUK Ngày 26/6/2018	Về việc tuyên truyền Luật An ninh mạng
26	496-CV/ĐUK Ngày 05/7/2018	Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
27	500-CV/ĐUK Ngày 16/7/2018	Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)
28	506-CV/ĐUK Ngày 27/7/2018	Về việc giới thiệu cách làm hay về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
29	527-CV/ĐUK Ngày 04/9/2018	Về việc thực hiện phong trào "Chiều thứ 6: vì môi trường Thành phố Hưng Yên sạch - đẹp"
30	544-CV/ĐUK Ngày 27/9/2018	Về việc thông tin, tuyên truyền nội bộ chuyến thăm Liên bang Nga và Hungari của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

DANH SÁCH**Công tác tuyên truyền của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018**

(kèm theo Báo cáo số 182 -BC/ĐUK ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Tuyên truyền kết quả Năm APEC 2017, kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV	
2	Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”	
3	• Tuyên truyền về vị trí, vai trò các dự án BOT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	
4	Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018	
5	• Tuyên truyền chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"	
6	• Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)	
7	Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh	
8	Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Ngày Quốc tế lao động 01/5,	
9	Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)	
10	Tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III và Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong	

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
	cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018	
11	Tuyên truyền luật An Ninh Mạng	
12	Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV	
13	Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)	
14	Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh	
15	Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng	
16	Tuyên truyền kỷ niệm chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)	
17	Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng	
18	Tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh	
19	Tuyên truyền nội bộ chuyến thăm Liên Bang Nga và Hungari của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng	
20	Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)	
21	Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV	
22	Tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp	

DANH SÁCH**Các báo cáo đã thực hiện năm 2018**

(kèm theo báo cáo số 182 -BC/ĐUK ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối)

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
1.	124-BC/ĐUK Ngày 7/2/2018	Báo cáo kết quả học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
2.	125-BC/ĐUK Ngày 7/2/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Bộ chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
3.	126-BC/ĐUK Ngày 08/2/2018	Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2017.
4.	129-BC/ĐUK Ngày 28/2/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
5.	131-BC/ĐUK Ngày 28/3/2018	Báo cáo kết quả thực hiện quy định số 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và quy định 173 -QĐ/TW ngày 11/3/2013 của Ban bí thư (khóa XI).
6.	132-BC/ĐUK Ngày 2/4/2018	Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng đến nay.
7.	133-BC/ĐUK ngày 10/4/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 24-CT/TW về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới và 05 năm thực hiện thông báo kết luận của Ban bí thư
8.	135-BC/ĐUK Ngày 24/4/2018	Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.
9.	136-BC/ĐUK ngày 24/4/2018	Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
10.	138-BC/ĐUK Ngày 27/4/2018	Báo cáo sơ kết Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
11.	139-BC/ĐUK Ngày 2/5/2018	Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh.
12.	140-BC/ĐUK ngày 15/5/2018	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 15/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
13.	141-BC/ĐUK Ngày 21/5/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
14.	143-BC/ĐUK Ngày 28/5/2018	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
15.	144-BC/ĐUK Ngày 29/5/2018	Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước chinsq uyền các cấp, giai đoạn 2016-2020.
16.	145-BC/ĐUK Ngày 29/5/2018	Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
17.	148-BC/ĐUK Ngày 13/6/2018	Báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ.
18.	150-BC/ĐUK Ngày 27/6/2018	Báo cáo kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.
19.	151-BC/ĐUK Ngày 13/7/2018	Báo cáo đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Đảng ủy khối
20.	152-BC/ĐUK Ngày 27/6/2018	Báo cáo kết quả tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.
21.	154-BC/ĐUK Ngày 31/7/2018	Báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 172-TB/UBKTTU ngày 2/5/2018 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kết luận việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối.
22.	155-BC/ĐUK Ngày 2/8/2018	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

STT	Số văn bản Ngày phát hành	Nội dung
23.	156-BC/ĐUK Ngày 2/8/2018	Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm 6 tháng cuối 2018.
24.	157-BC/ĐUK Ngày 17/8/2018	Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.
25.	158-BC/ĐUK Ngày 20/8/2018	Báo cáo kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.
26.	159-BC/ĐUK Ngày 24/8/2018	Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
27.	161-BC/ĐUK Ngày 4/9/2018	Báo cáo kết quả tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
28.	162-BC/ĐUK Ngày 5/9/2018	Báo cáo kết quả học tập, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.
29.	165-BC/ĐUK Ngày 04/10/2018	Báo cáo số liệu biên chế và tình hình thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
30.	167-BC/ĐUK Ngày 01/11/2018	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
31.	168-BC/ĐUK Ngày 01/11/2018	Báo cáo về hoạt động của mô hình Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh từ khi được thành lập đến nay.
32.	169-BC/ĐUK Ngày 05/11/2018	Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương.
33.	170-BC/ĐUK Ngày 20/11/2018	Báo cáo kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.
34.	171-BC/ĐUK Ngày 20/11/2018	Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.
35.	173 -BC/ĐUK Ngày 30/11/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
36.	174-BC/ĐUK Ngày 05/12/2018	Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
37.	175-BC/ĐUK Ngày 14/12/2018	Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.